

# ‘บางจาก’ หนุน 13 องค์กร สมทบ 3.1 ล้านช่วยสังคม ชูธง ‘การให้ไม่รู้จักจบ’ 14

“ บางจากเพิ่มช่องทางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับเงินบริจาคได้ขยายออกไปกว้างขึ้น รวมทั้งหมด 13 องค์กร ครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ”

**ส** มาชิกบัตรบางจาก ร่วมใจกันขับเคลื่อนการให้ไม่รู้จักจบ ด้วยการมอบเงินจากคะแนนสะสมตลอดปี 2560 ร่วมกับยอดสมทบของบางจาก รวมเป็นเงินกว่า 3.1 ล้านบาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม 13 แห่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก มอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรบางจากที่เต็มหน้ามัน หรือซื้อสินค้าและบริการตลอดปี 2560 รวมกับส่วนที่บริษัทบริจาคสมทบเพิ่มเติม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,149,564 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 13 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิแพथยาสมาเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิธรรมรักษ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิรามาริบัติ สภากาชาดไทย มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า บริษัทบางจากเป็น



ชัยวัฒน์ โควาริสารัช





บริษัทน้ำมันรายแรกที่จัดทำบัตรสมาชิกสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าผู้เติมน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ใช้พลังงานสะอาดดีต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมอบคะแนนสะสมทุกครั้งที่มาชิกเติมน้ำมัน รวมทั้งซื้อสินค้าและบริการในเครือบางจาก เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันหรือใช้เป็นส่วนลดกับน้ำมันหล่อลื่น ร้านกาแฟอินทนิล SPAR ซูเปอร์มาร์เก็ต กรีนเชอร์ฟ กรีนวอช ร้านไบจาก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่พิเศษกว่านั้น บางจากเพิ่มช่องทางให้สมาชิกเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับเงินบริจาคได้ขยายออกไปกว้างขึ้นรวมทั้งหมด 13 องค์กร ครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บางจากยังได้จัดทำโครงการ “ทุกการช่วยเหลือส่งต่อได้” ด้วยการสร้างสรรค์คลิป VDO เผยแพร่ทาง Social Network และให้ผู้ชมช่วยกันแชร์ โดยเมื่อจบโครงการ บางจากได้ร่วมสมทบเงินร่วมกับส่วนที่สมาชิกบริจาค ทำให้ปีนี้มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 3,149,564 บาท

ขณะที่ในปีนี้บางจากจะเพิ่มความสะดวกให้กับวิธีการบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยนอกจากแจ้งความประสงค์ได้ในขั้นตอนการสมัครบัตรแล้ว สมาชิกยังเลือกบริจาครายครั้งผ่านมือถือ หรือ Bangchak Mobile Application ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น 🌱

